

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๕.๔/๕๕๒๓



กค. 33.11
วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๗
เวลา 10.35 น.

สค. (eMail)
ส่ง : กค.
รับที่ : ๕6818/67
20 มิ.ย. 2567 เวลา 9.45 น.



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ ๔ จำนวน ๑๑ จังหวัด

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๘๐๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้เสนอเรื่องผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ ๔ จำนวน ๑๑ จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ ๔ จำนวน ๑๑ จังหวัด ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก คทช. ซึ่งมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลที่ดินของรัฐ ร่วมประชุมและพิจารณาจนได้ข้อสรุปแล้ว จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีความเห็นประกอบดังนี้

ประเด็นที่ ๑ : ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) พื้นที่กลุ่มที่ ๔ จำนวน ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ (ยกเว้นวนอุทยาน ภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง) สกลนคร ยโสธร บึงกาฬ หนองคาย ขอนแก่น อุดรธานี (ยกเว้นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว) และนครพนม และให้หน่วยงานที่มีที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐดังกล่าว โดยใช้แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ในการแก้ไขแผนที่แนบท้ายกฎหมาย และใช้เป็นแนวเขตที่ดินของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน โดยอาจขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ตามเหตุผลความจำเป็น แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ให้นำไปใช้กับทุกกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ความเห็น...

ความเห็นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาที่ดินของรัฐ โดยได้มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่กลุ่มที่ ๔ จำนวน ๑๑ จังหวัดจนได้ข้อยุติเพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐในขั้นตอนต่อไป ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดีแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำรวมทั้งตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วนมีประเด็นข้อสังเกตว่าในการดำเนินการปรับปรุงเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ปัจจุบันยังมีกรณีปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เกี่ยวกับที่ดินจำนวนมากโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ที่สาธารณประโยชน์ และที่ดินเอกชนซึ่งเป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐกับรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) รวมทั้งควรจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือมาตรการในการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนตามสมควรแก่กรณีต่อไป

ประเด็นที่ ๒ : ให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินการให้หน่วยงานที่มีที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๑ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพิ่มเติมอีก ๑๘๐ วัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบทุกเดือน และให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกไตรมาส

ความเห็นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : พิจารณาแล้วเห็นควรให้การขยายระยะเวลาการดำเนินการให้หน่วยงานที่มีที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ของพื้นที่กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๑ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพิ่มเติมอีก ๑๘๐ วัน เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน ในการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างรายละเอียด รอบคอบทุกมิติ และอาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ จึงเห็นควรพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายที่จะให้การรับรองและความคุ้มครองการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในระหว่างการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐด้วย

ประเด็นที่ ๓...

ประเด็นที่ ๓ : ให้อบรมหมายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมแผนที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนที่ท้ายกฎหมาย ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัลโดยให้มีผลทางกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

ความเห็นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้อบรมหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมแผนที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยให้มีผลทางกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะ ของรัฐที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพสามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน ยกระดับการบริหารจัดการและการดำเนินงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว มีการบูรณาการแบบไร้รอยต่อ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์บริการประชาชน

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๙๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๗๙